

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cử tri!

Tôi tên là: Vũ Đại Thắng

Hiện nay đang giữ chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Đơn vị công tác: Tỉnh ủy Quảng Bình

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Luật 85/2015/QH13), vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giới thiệu bản thân tôi ứng cử làm đại biểu Quốc hội khóa XV và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông qua các Hội nghị hiệp thương nhất trí giới thiệu bản thân tôi làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú, đã tin nhiệm cao và đồng ý giới thiệu bản thân tôi làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trên cơ sở đó, Ủy ban bầu cử tỉnh đã quyết định giới thiệu cá nhân tôi về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Đơn vị bầu cử số 2, thuộc địa bàn thành phố Đồng Hới và các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Bản thân tôi luôn ý thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, đồng thời cũng thấy rõ trách nhiệm rất lớn của mình trước Đảng, trước nhân dân và cử tri tỉnh Quảng Bình.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, Quốc hội và hoạt động của Quốc hội có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước, là người thay mặt cho nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước trong Quốc hội.

Kính thưa quý vị đại biểu và quý cử tri!

Nếu được bà con cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị là đại biểu Quốc hội mà cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tin tưởng giao phó, tôi xin báo cáo với bà con cử tri về Chương trình hành động của mình trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm những vấn đề chính sau đây:

Thứ nhất, được ứng cử vào đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gắn bó với đồng bào tỉnh nhà, là địa phương có bề dày truyền thống anh hùng, dũng cảm, cần cù, chịu khó trong chiến đấu và trong lao động sản xuất. Trong điều

kiện của tỉnh nhà còn gặp rất nhiều khó khăn, tôi nguyện sẽ thường xuyên giữ mối quan hệ mật thiết với nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, qua thực tế nghiên cứu, khảo sát cơ sở, tập trung lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân để nắm bắt và phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tỉnh nhà, giúp Quốc hội ban hành những chủ trương, chính sách sát hợp với tình hình kinh tế - xã hội, nhất là những chủ trương, chính sách phát triển sản xuất trong điều kiện tỉnh có những khó khăn do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh.

Đặc biệt, trong bối cảnh xuất phát điểm thấp, lại ở xa các trung tâm kinh tế của cả nước, tỉnh nhà chúng ta đang nỗ lực khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển, các đợt lũ lụt lịch sử cuối năm 2020, với trọng trách là đại biểu Quốc hội cùng với trách nhiệm là Bí thư Tỉnh ủy, bản thân sẽ đồng sức, đồng lòng cùng với cấp ủy tỉnh để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, căn cơ, bài bản để phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Mặt khác, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nguy cơ xuất hiện, bùng phát dịch trở lại trong nước và trên địa bàn tỉnh là rất cao, với vai trò là đại biểu Quốc hội và là người đứng đầu cấp ủy tỉnh, cần tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương và người dân cần chung tay thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Có các giải pháp phù hợp để cùng với tỉnh nhà cải thiện tốt môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu nhập của nhân dân.

Cần quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng; tích cực kết nối mối quan hệ giữa các cơ quan Trung ương với địa phương để tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ, quan tâm đầu tư cho vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị thiên tai, biển đảo; tập trung các nguồn lực để giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu, như: Giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin,... thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách địa phương, giải quyết tốt hơn các vấn đề về văn hóa - xã hội.

Trong điều kiện của tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát kinh tế biển, trên cơ sở thực tế để đề xuất các chủ trương phù hợp phát triển các ngành kinh tế biển mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế, như: Du lịch, dịch vụ biển, năng lượng tái tạo,... Kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch, đầu tư xây dựng một số khu vui

chơi, giải trí, khu nghỉ dưỡng ven biển có thương hiệu, góp phần thực hiện khâu đột phá về phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan, Bộ, ngành Trung ương để thúc đẩy xây dựng hoàn thành Quy hoạch tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có tính hiện đại, đồng bộ, liên kết liên vùng, liên tỉnh, gắn với thu hút nguồn lực làm cơ sở để xây dựng, định hướng phát triển lâu dài và thu hút đầu tư vào tỉnh.

Tích cực tham gia ý kiến, cùng với cấp ủy tỉnh, các cơ quan chính quyền của tỉnh siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; đồng thời, kiên quyết thay thế cán bộ, công chức yếu kém, làm việc cầm chừng, hiệu quả thấp, cản trở sự phát triển của tỉnh. Trọng tâm là đổi mới và tạo chuyển biến rõ nét trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân. Chú trọng tạo nguồn, bổ nhiệm cán bộ nữ, cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý để bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo các nghị quyết của Trung ương, gắn với chuẩn bị một bước nguồn nhân sự cấp ủy tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra, nhất là những vấn đề liên quan đến chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ bão, vùng đồng bào còn nhiều khó khăn.

Thứ hai, đối với việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: Với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn công tác của mình và thực tiễn cuộc sống đặt ra, bản thân sẽ tích cực nghiên cứu, lắng nghe những quan điểm khác nhau, phân tích lựa chọn thông tin, cân nhắc đánh giá để tham gia, đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự án luật và các vấn đề được đưa ra thảo luận tại các Kỳ họp Quốc hội.

Để có thể làm tốt nhiệm vụ này, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước hữu quan. Tập trung nghiên cứu, nắm chắc tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đồng thời, luôn đối chiếu, liên hệ với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được Nghị quyết và 4 khâu đột phá tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân đã đề ra để đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương những cơ chế, chính sách, nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh ngày càng đồng bộ, tập trung vào các công trình trọng điểm, có tính chất kết nối chiến lược, lan tỏa,

như: Đường ven biển, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là tranh thủ nguồn lực để thực hiện hoàn thiện từng bước giao thông nông thôn, tạo sự kết nối liên thông giữa các địa bàn trong tỉnh.

Thứ ba, tham gia tích cực vào việc thực hiện quyền giám sát của Quốc hội, quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội. Cụ thể là việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở Trung ương, giám sát chuyên đề theo Chương trình giám sát của Quốc hội; tích cực đóng góp, tham gia ý kiến vào các báo cáo công tác và các báo cáo của các cơ quan chức năng; tham gia hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại các Kỳ họp để làm rõ vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề được cử tri trong tỉnh và cả nước quan tâm, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; góp phần cùng các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.

Thứ tư, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử tôi xin hứa trước quý vị đại biểu và toàn thể cử tri, bản thân tôi và gia đình sẽ luôn gương mẫu trong việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật; chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nêu cao trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên. Có lối sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt của cộng đồng dân cư, cấp ủy nơi cư trú, tôn trọng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Dem hết sức mình, khắc phục khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, làm việc tận tụy, năng động, khoa học, đáp ứng các tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nếu được quý cử tri tín nhiệm, tôi cam kết sẽ thực hiện Chương trình hành động một cách nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và quý cử tri đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn Mặt trận Tổ quốc các cấp và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho tôi có buổi gặp gỡ và tiếp xúc rất trang trọng với quý cử tri hôm nay.

Kính chúc quý vị đại biểu và quý cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn.